



ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ตามข้อบังคับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๖๕ และประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน การย้าย การรับโอน และการบรรจุกลับเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และมติคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้ดำเนินการประเมินบุคคลให้เข้ารับ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โดยพิจารณา จากคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารประกอบการประเมินบุคคลแล้ว มีข้าราชการพลเรือน ศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผ่านการประเมินบุคคล จำนวน ๕ ราย รายละเอียดแนบท้าย

อนึ่ง สำหรับเค้าโครงผลงานที่เสนอขอรับการประเมิน และข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือ ปรับปรุงงาน ปรากฏตามที่แนบท้าย ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคล และผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดพัฒนาหรือปรับปรุงงาน (ฉบับเต็ม) ไปยังสำนักบริหารกลาง ศรชล. ในโอกาสแรก และภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไป หากพ้นกำหนด แล้วยังไม่เสนอผลงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ถือว่าการประเมินผลงานเป็นอันสิ้นสุด ต้องเข้าสู่อำนาจการประเมินบุคคล เพื่อคัดเลือกใหม่ ถ้าผู้ใดประสงค์จะทักท้วงเค้าโครงผลงานที่เสนอขอรับการประเมินให้ยื่นคำทักท้วงเป็น ลายลักษณ์อักษรต่อกองบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศรชล. ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

พล.ร.อ.

(ประวิณ จิตตินันท์)

รองเลขาธิการ ศรชล.

**บัญชีแนบท้ายประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล**  
**เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง**  
**ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล**

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง/ส่วนราชการ ที่เข้ารับการประเมิน	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด ในการปรับปรุง หรือพัฒนางาน
๑	ส.ต.ท.ปรัชศณนก์ พรหมดนตรี นักพัฒนาระบบราชการ ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๖ กพบ.ศรชล.	นักพัฒนาระบบราชการ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ และส่วนราชการเดิม	<p><b>ผลงาน</b></p> <p>๑. แผนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Integrity and Transparency Assessment)</p> <p><b>รายชื่อผู้มีส่วนร่วมจัดทำผลงานและสัดส่วนผลงาน</b></p> <p>-</p> <p><b>ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน</b></p> <p>๑. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้เกิดประสิทธิภาพ</p>
๒	นางสาวอาริยา ช้อนวัฒนะ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕ กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล สบก.ศรชล.	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ และส่วนราชการเดิม	<p><b>ผลงาน</b></p> <p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ศรชล. และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ศรชล.</p> <p><b>รายชื่อผู้มีส่วนร่วมจัดทำผลงานและสัดส่วนผลงาน</b></p> <p>- นางวัชรภรณ์ เจียรวาปี สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ๑๕</p> <p>๒. การกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ศรชล.</p> <p><b>รายชื่อผู้มีส่วนร่วมจัดทำผลงานและสัดส่วนผลงาน</b></p> <p>- นางวัชรภรณ์ เจียรวาปี สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ๑๕</p> <p><b>ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน</b></p> <p>๑. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (e-Payroll)</p>

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล/ตำแหน่ง	ตำแหน่ง/ส่วนราชการ ที่เข้ารับการประเมิน	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด ในการปรับปรุง หรือพัฒนางาน
๓	นายเอกพล เบญจกาญจน์ นิติกร ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๑ กลุ่มนิติการ กองกฎหมาย สสภ.ศรชล.	นิติกร ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ และส่วนราชการเดิม	<b>ผลงาน</b> ๑. ขอทราบขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายและ แนวปฏิบัติกับเรือประมง IUU Vessel List จากกรมประมง และกรมเจ้าท่า <b>รายชื่อผู้มีส่วนร่วมจัดทำผลงานและสัดส่วนผลงาน</b> - ๒. การพิจารณาทบทวนความจำเป็น ความเหมาะสม ของประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ <b>รายชื่อผู้มีส่วนร่วมจัดทำผลงานและสัดส่วนผลงาน</b> - <b>ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน</b> ๑. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมาย ในการปราบปรามประมงผิดกฎหมาย
๔	น.ส.รณิดา สมิตานนท์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๙๔ กลุ่มจัดทำโครงการและ พัฒนาหลักสูตร กองฝึกอบรม สภฝ.ศรชล.	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ และส่วนราชการเดิม	<b>ผลงาน</b> ๑. การจัดทำหลักสูตรการคุ้มครองแรงงานและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ทางทะเลของ ศรชล. <b>รายชื่อผู้มีส่วนร่วมจัดทำผลงานและสัดส่วนผลงาน</b> - น.อ. ทิฆัมพร สมนึก สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ๑๐ ๒. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดฝึกอบรม สัมมนา กองการฝึกอบรม สภฝ.ศรชล. <b>รายชื่อผู้มีส่วนร่วมจัดทำผลงานและสัดส่วนผลงาน</b> - น.อ. อธิวิทย์ อานามนารถ สัดส่วนผลงาน ร้อยละ ๑๐ <b>ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน</b> ๑. การจัดทำระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e - Learning หลักสูตรฝึกอบรมของ สภฝ.ศรชล.

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง/ส่วนราชการ ที่เข้ารับการประเมิน	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด ในการปรับปรุง หรือพัฒนางาน
๕	นายสันติภาพ วงศ์วรจินดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๓ กลุ่มกรรมวิธีข้อมูล ศยภ.ศรชล.ภาค ๒	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ และส่วนราชการเดิม	ผลงาน ๑. การจัดทำระบบห้องประชุมออนไลน์ รายชื่อผู้มีส่วนร่วมจัดทำผลงานและสัดส่วนผลงาน - ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ๑. การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งออกไวน์ สุราบุหรี

ตรวจถูกต้อง

น.อ. 

(ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ)

ผอ.กบค.สบก.ศรชล.

เลขานุการ

 ก.ค.๖๗